



ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี ๒๕๖๗

ตามทีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้มีประกาศให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ทีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สิ้นอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยต้องมีผลการเก็บคะแนนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายครบ ๕๐ หน่วยคะแนน ตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ครั้งที่ ๘-๒/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ทีใบอนุญาตสิ้นอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑๗ คน ซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายทีได้รับการต่ออายุ จะใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑๗ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี)

ประธานกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หมายเหตุ : ๑. ผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าสู่ระบบ Biz Portal อีกครั้ง ซึ่งจะปรากฏใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมคำร้อง จำนวน ๕๐ บาท ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้วนำไปชำระตามช่องทางที่สะดวก

๒. เมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้รอผู้มีอำนาจลงนามลงนามในใบอนุญาต ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าสู่ระบบ Biz Portal เพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ใบต่ออายุ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - License)

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี ๒๕๖๗
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ ครั้งที่ ๘-๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ คน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑	นางสาว	จุฑามาศ	นาคสวัสดิ์
๒	นางสาว	ชุตติมา	รุ่งวรรณรักษ์
๓	นางสาว	ญาณิศา	ลีสุรพลานนท์
๔	นางสาว	พรสรวง	เหลืองทวีกุล
๕	นางสาว	เมทินี	วณิชเพิ่มทรัพย์
๖	นาย	ศุภกร	รักประดิษฐ์
๗	นางสาว	อาทิตยา	คำริน
๘	นางสาว	ฐิตา	ฉันทโชติ
๙	นางสาว	ณิชากัทธ	พิศุทธิศักดิ์
๑๐	นางสาว	ธนัชชา	รัฐศักดิ์
๑๑	นาย	ธัชพล	ปัญญาสาร
๑๒	นางสาว	พัทธ์ธีรา	พิพิธภูวงศ์
๑๓	นางสาว	พุดกัญญา	บุญแนน
๑๔	นางสาว	ไยบัว	วสุธาร
๑๕	นางสาว	วนัทปรียา	เมฆานนท์
๑๖	นางสาว	ศศิวงศ์	วงศ์แก้ว
๑๗	นาย	ธนบดี	พชรदनัย